

## **Muốn tiền vào nhà như nước phải đặt két sắt cùng 3 vật phẩm phong thủy này**



Két tiền là trung tâm lưu giữ tài lộc của gia đình - tiền bạc, sổ tiết kiệm, trang sức, giấy tờ nhà,...nên vị trí đặt két sắt và vật phẩm phong thủy đi cùng rất quan trọng. Nó không chỉ ảnh hưởng đến tài chính hiện tại mà chủ yếu là khả năng hút tài lộc trong tương lai.

### **3 vật phẩm phong thủy nhất định phải đi cùng két sắt**

Khi đặt két sắt gia chủ nên đặt 1 thềm thờ (cóc tài lộc) bên trên, 1 con tỳ hưu và 2 đồng tiền hoa mai vào trong két tiền. Những vật phẩm này có tác dụng rất lớn trong việc thu hút tiền tài, thăng quan tiến chức và phòng tránh thị phi, tiểu nhân. Nếu được đặt trong két sắt thì việc sinh nhập càng diễn ra suôn sẻ và thuận lợi.

Thềm thờ được người đời tôn xưng là con vật quý, biểu tượng cho vượng tài. Khi để Thềm Thờ trên nóc két sắt, cần chú ý hướng phần đầu của Thềm Thờ vào trong nhà, cũng không nên đặt đối diện với cửa mà nên đặt hướng theo đường chéo cửa ra vào.

Đồng tiền có năm cánh, giống bông hoa mai, có tác dụng rất lớn trong con đường công danh, sự nghiệp góp phần làm thăng quan tiến chức và hóa giải kẻ tiểu nhân.

Phong thủy cho rằng, tỳ hưu là một loại mãnh thú hung mãnh, nhưng lại là một loại mãnh thú mang ý nghĩa tốt lành. Người ta nói rằng tỳ Hưu có tác dụng hút tài lộc bốn phương về cho gia chủ. Khi đặt lên kết sắt, đầu tỳ Hưu phải hướng ra cửa chính, hoặc hướng ra cửa sổ để chiêu tài khí bốn phương.

### **Kết sắt phải đặt ở vị trí có nhiều năng lượng nhất**

Theo nguyên tắc phong thủy, khi đặt kết sắt chúng ta cần quan tâm đến hai điều. Thứ nhất là phương vị tức là vị trí và thứ hai là hướng mở cửa kết hay hướng nạp khí trong phong thủy.

Về phương vị, kết sắt cần đặt ở nơi vượng khí hay đón được nhiều năng lượng nhất trong phòng. Thông thường đó là những vị trí chéo góc với cửa chính. Trong trường hợp có nhiều lựa chọn, chúng ta ưu tiên đặt kết tại các cung tài lộc như đông nam, đông tứ trạch. Ngoài ra hướng tây đại diện cho tây tứ trạch cũng là hướng tốt. Đây là 2 phương hướng mạnh nhất cho tài vượng.

Theo các chuyên gia phong thủy, kết sắt còn được theo tuổi của chủ nhân. Một người có 4 hướng tốt và 4 hướng xấu, tùy theo tuổi mà chia ra các hướng tốt khác nhau như sinh khí, diên niên (phước đức), thiên y, phục vị. Nếu không tìm được hướng sinh khí, gia chủ có thể mời các thầy phong thủy nào có dụng cụ đo sóng từ trường để đo và quyết định nơi nào có năng lượng mạnh nhất và hấp hướng nhất để đặt phương vị đó cho hoàn chỉnh hơn.

Đặt kết sắt cũng cần chú ý về hướng mở, tốt thì nên ưu tiên quay ra cửa phòng, chú ý không trực tiếp đối diện với cửa phòng. Trước mặt kết cần phải rộng rãi, sáng sủa không bị cản trở bởi đồ đạc trong phòng. Bên trên kết không nên đặt nhiều đồ đạc lộn xộn.

### **Lan Nhi (Tổng hợp)**

### **Theo Trí Thức Trẻ**

## **Bài viết liên quan**

[THÙNG ĐỰNG HỒ SƠ GIÁ RẺ TẠI QUẬN PHÚ NHUẬN](#)

[CUNG CẤP THÙNG ĐỰNG HỒ SƠ GIÁ RẺ TẠI QUẬN BÌNH TÂN](#)

[CHUYÊN BÁN THÙNG ĐỰNG HỒ SƠ GIÁ RẺ TẠI QUẬN GÒ VẤP](#)

[THÙNG ĐỰNG HỒ SƠ GIÁ RẺ TẠI QUẬN BÌNH THẠNH](#)

[CUNG CẤP SI VA LE THÙNG ĐỰNG HỒ SƠ GIÁ RẺ TẠI QUẬN 6](#)

[THÙNG ĐỰNG HỒ SƠ TẠI QUẬN 5 UY TIN GIÁ RẺ](#)